



ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำโครงการและนวัตกรรมเพื่อยกระดับชุมชนโดย
นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการและนวัตกรรมเพื่อยกระดับชุมชนโดยนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งข้อเสนอโครงการตามข้อกำหนดในประกาศ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำโครงการและนวัตกรรมเพื่อยกระดับชุมชนโดยนักศึกษา นั้น

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๓๐๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๑๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำโครงการและนวัตกรรมเพื่อยกระดับชุมชนโดยนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ เรื่อง ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้รับทุน	อาจารย์ที่ปรึกษา	ชื่อเรื่อง	งบประมาณ (บาท)
๑	๑. นายลิปกร แทนโป ๒. นายอดิศร ปานแก้ว ๓. นายกิตตินันท์ หวดพงษ์	๑. ผศ.วิรัช มัญญารักษ์ ๒. อาจารย์เสรี หนูหลง	การออกแบบและสร้างเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ	๑๖,๐๐๐
๒	๑. นายสุรพิชญ์ ศรีสุวรรณ ๒. นายจิติศักดิ์ พิทักษ์ ๓. นายนราวิชญ์ ช่างประเสริฐ	ดร.กัณตภณ มหาหมัด	ระบบสมาร์ทฟาร์มเพื่อการเลี้ยงปลา	๑๖,๐๐๐
๓	๑. นางสาวพียดา จันจุฬา ๒. นายภูธเนศ กันตังกุล	ผศ.ศุภยา ศรีโยม	การพัฒนาระบบกรองไวน์มัลเบอร์รี่วิสาหกิจชุมชนมัลเบอร์รี่เพื่อสุขภาพชุมชนเชิงเขาเทียมดา จังหวัดสงขลา	๗,๕๐๐
๔	๑. นายนุรอาหมิน มะสะ ๒. นายอุสมาน สารีเร๊ะ ๓. นายอรินทร์ หุ้ยเล็ก	ผศ.ศุภยา ศรีโยม	การออกแบบและสร้างเครื่องอัดแท่งถ่านแหล่งเรียนรู้มะพร้าว น้ำหอมครบวงจร	๑๒,๕๐๐
๕	๑. นายไซเฟียน มาแตเต๊ะ ๒. นายมุฮัมมัดอาหมิน มันทิม	ผศ.ธนะรัตน์ รัตนกุล	ระบบตรวจจับท่าทางการหลับในต้นแบบด้วยการประมวลผลภาพ	๑๒,๐๐๐
๖	๑. นางสาวณัฐกัญญา คงปลอด ๒. นางสาวพรรณกร สงฆ์ชู	ดร.จอมกัณฑ์ศักดิ์ เหมทานนท์	การพยากรณ์ความต้องการสินค้า กรณีศึกษาบริษัทบริษัทพัณิชย์ (น้ำดื่มณิฉา)	๘,๐๐๐
๗	๑. นายฮาгимิง อูมูดี ๒. นางสาวภัทรวดี ศรีสุวรรณ	ดร.จอมกัณฑ์ศักดิ์ เหมทานนท์	การวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่ง	๘,๐๐๐

เพื่อให้ ...

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการจัดทำโครงการตามที่ยื่นข้อเสนอ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่โครงการ
สนับสนุนการทำวิจัย/สร้างโครงการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(อาจารย์ ดร.กัณฑ์ มหามัด)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา